




สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

23 มกราคม 2567



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นโยบาย</p> <p>นโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, thecoverage)</p> <p>- นพ.นวรรณ ธีระอัมพรพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศสุขภาพ แสดงความเห็นถึงแนวคิดการจัดระบบข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ด้วยบัตรประชาชนใบเดียว ซึ่ง สธ.มีแนวคิดในการทำ Financial Data Hub (FDH) เพื่อรวบรวมข้อมูลจาก รพ.ในสังกัดก่อนส่งข้อมูลไปเบิกกับ สปสช. แทนการให้รพ.เป็นผู้ส่งข้อมูลการเบิกจ่ายโดยตรง ว่า พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) มีมาตรา 26 (5)(ค.) กำหนดเงื่อนไขของการเก็บข้อมูล ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล ซึ่งข้อมูลการเบิกจ่ายค่ารักษาเป็นข้อยกเว้นของกฎหมาย PDPA ตามมาตรา 25 อยู่แล้ว ไม่ได้ห้ามการส่งข้อมูลการเบิกจ่ายโดยตรงจาก รพ.ไปยัง สปสช. แต่หาก สธ.เห็นสมควรให้รพ.ส่งข้อมูลผ่านกลไกของส่วนกลางแล้วค่อยส่งไปเบิกกับ สปสช. เพื่อควบคุมความเสี่ยง ก็มีสิทธิที่จะบังคับบัญชาเป็นการภายในได้ เพียงแต่จะอ้างว่า PDPA ให้ทำเช่นนั้นคิดว่าเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง เพราะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงของข้อมูลภายในองค์กร ไม่เกี่ยวกับกฎหมาย PDPA</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., isranews, thecoverage)</p> <p>- นางกรรณก ผิวม่วง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้านหนองหาน อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี กล่าวถึงนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ ซึ่งนำร่องไปเมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2567 ช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยทำได้ง่ายขึ้น เนื่องจากมีการเชื่อมโยงข้อมูล ทำให้ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว อีกทั้งยังลดภาระงานด้านเอกสารได้ค่อนข้างเยอะ และทำให้ประชากรในพื้นที่อำเภอใกล้เคียงรับบริการได้สะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ตั้งแต่เริ่มให้บริการนโยบายบัตรประชาชนใบเดียวฯ ใน รพ.สต.บ้านหนองหาน ยังไม่เจอปัญหาหรืออุปสรรค เชื่อว่าประชาชนจะได้รับบริการที่ดีสะดวกรวดเร็วกว่านโยบายนี้</p>	
<p>ติดตามซ่อมแผน Sky Doctor</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, บ้านเมือง, มติชน, ฐานเศรษฐกิจ, thaipbs, newtv, thereporters, hfocus)</p> <p>- นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการซ่อมแผนการลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศยาน พร้อมกล่าวว่า พังงาเป็นหนึ่งใน 5 จังหวัดพื้นที่พิเศษนำร่องด้านการท่องเที่ยวทางทะเลและพื้นที่เกาะ สธ.จึงได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเลฝั่งอันดามัน พร้อมระบบรับแจ้งเหตุและสั่งการที่มีมาตรฐานตามระบบการแพทย์ฉุกเฉินในระดับสากล เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ สร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และหนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัดได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงมีนโยบายจัดตั้งทีมการแพทย์ฉุกเฉินทางอากาศ (Sky Doctor) ให้ครบทุกเขตสุขภาพ เพื่อพร้อมช่วยเหลือทุกชีวิตให้ปลอดภัย</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวว่า พังงาได้จัดเรือพยาบาล 5 ลำ ประจำจุดตามเกาะต่างๆ และมีจุดจอดเฮลิคอปเตอร์ (Sky Doctor) ทั้งบนเกาะและในเมืองรวม 9 แห่ง โดยมีระบบเชื่อมโยงกับเครือข่ายรพ.ระดับสูง และศูนย์การแพทย์เขาค้อ รวมถึงจัดอบรมการลำเลียงผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์ขั้นพื้นฐาน (Basic HEMS) ให้กับทีมปฏิบัติการ 6 ทีม พร้อมให้การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องส่งต่อด้วย Sky Doctor รวมทั้งการรับมืออุบัติเหตุทางทะเลที่อาจเกิดขึ้น</p>	
<p>คัดกรองไวรัสตับอักเสบบี และซี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ ส่องโรคไขสุขภาพ</p> <p>- สธ.เล็งเห็นถึงความสำคัญของการแก้ไขปัญหาโรคมะเร็งตับอย่างครอบคลุมและเป็นระบบ จึงกำหนดนโยบาย สธ. ด้านมะเร็งครบวงจรในการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีเรื้อรัง สำหรับประชาชนที่เกิดก่อนปี 2535 ในสถานพยาบาลใกล้บ้านทั่วประเทศ โดยตั้งเป้าหมายคัดกรอง 1 ล้านราย ภายในปี 2567 มีทีม Cancer Warriors ผลักดันให้มีการตรวจคัดกรองเชิงรุก ค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ให้ได้เข้ารับการรักษา และตรวจคัดกรองมะเร็งตับตามมาตรฐานด้วย</p>	
<p>นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด</p>	
<p>มินิัญญารักษ์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ผจก., สยามรัฐ, สาว91, ข่าวสด, ch7, newtv, thaitabloid, bangkokbiznews)</p> <p>- พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล ผบ.ตร. ตรวจเยี่ยมโครงการจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดระยะยาว "มินิัญญารักษ์" จ.จันทบุรี นำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูตามกระบวนการแพทย์แบบใหม่ ใช้เวลาประมาณ 90 วัน พบมี</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ประสิทธิภาพสูง ผู้ป่วยเข้าถึงสังคมได้มีความสุข เตรียมขยายผลไปสู่พื้นที่อื่นต่อไป เพื่อแก้ไขปัญหาเสพติดเกิดความยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาล</p>	
<p>ประชุมแนวทางรองรับผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ - นพ.เกียรติศักดิ์ อักษรวงศ์ รองปลัด สธ. พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายศิริศักดิ์ ธิติติลภรณ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ประชุมร่วมกับ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ผู้แทนกองทัพบก และสำนักงาน ป.ป.ส. ทหารเรือแนวทางการรองรับผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวชในพื้นที่ โดยมีพล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขานุการ ป.ป.ส. เป็นประธาน</p>	
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p>	
<p>แผน 20 ปี พัฒนาสาธารณสุข - รัฐเปิดกว้างเอกชนร่วมทุน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ bangkokbiznews - นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว เผยแผนชาติ 20 ปี พัฒนาระบบสาธารณสุข มุ่งความเป็นเลิศ 4 ด้าน ขณะที่ สธ.วางโรดแมปไตรมาส 2 ปี 67 ขับเคลื่อน 13 นโยบาย ตอบโจทย์การแก้ปัญหา วางรากฐาน และสร้างเศรษฐกิจ เปิดกว้างเอกชนร่วมมือภาครัฐ พัฒนาศักยภาพ 3 ส่วน คือ 1.การร่วมทุน 2.ร่วมกิจกรรมบริการ และ 3.ผสมผสานกัน ซึ่งขณะนี้เน้นแนวทางที่ 2 เป็นหลัก และเริ่มที่จะมีการร่วมทุน เช่น ให้เอกชนเป็น outsource จัดบริการ โดยเอกชนเข้ามาลงทุนและรพ.จ่ายค่าตอบแทนให้เหมาะสม รวมถึงการร่วมทุนขนาดใหญ่ระหว่างรัฐและเอกชน แบบ Public Private Partnership (PPP) ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) คือ รพ.ปลวกแดง 2 มูลค่าการลงทุนราว 2,600 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำ TOR ก่อนจะให้เอกชนที่สนใจยื่นเรื่อง ทั้งนี้ การที่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามาร่วมจัดระบบสาธารณสุขกับภาครัฐ เพื่อที่ในอนาคตเกิดเป็นรพ.ของประชาชนที่แท้จริง เพราะจะมีส่วนร่วมเข้ามาทั้งภาครัฐและเอกชน</p>	
<p>จัดทีมแพทย์ดูแลประชุมกรม.สัจจร สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, มติชน, ผจก., hfocus, newtv, thereporters, thailandplus) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. กล่าวถึงการประชุมกรม.นอกระบบที่ จ.ระนอง ระหว่างวันที่ 22-23 ม.ค. 2567 ว่า สสจ.ระนอง จัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยด้านการแพทย์และสาธารณสุขรองรับตลอดทั้ง 2 วัน โดยจัดทีมแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด 15 ทีม ประกอบด้วย 1.ทีม Sky Doctor 2 ทีม 2.ทีมกู้ชีพขั้นสูง (ALS) 4 ทีม 3.ทีมปฐมพยาบาล 9 ทีม รวมถึงเตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีมีอาการป่วยฉุกเฉินหรือจำเป็นต้องผ่าตัด โดยทีมแพทย์ที่รักษาเบื้องต้นจะแจ้งนพ.สสจ.ระนอง และผอ.รพ.ระนอง เพื่อสั่งการเตรียมความพร้อมตามแผนทั้งกรณีไม่วิกฤติและวิกฤติ</p>	
<p>ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุขภาพ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผู้จัดการ - นายสันติ พร้อมพัฒน์ รมช.สธ. เปิดเผยภายหลังการลงพื้นที่ตรวจราชการในการประชุม กรม.นอกระบบที่พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน ว่า รัฐบาลและสธ.มีนโยบายนำสุขภาพมาช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งระนอง มีศักยภาพจากความโดดเด่นของการมีแหล่งน้ำแร่ที่มีคุณภาพดีเป็นอันดับหนึ่งของประเทศ และติด 1 ใน 3 ของโลก สามารถนำมาใช้บำบัดผู้ป่วยและให้บริการสปา และยังมีสถานประกอบการที่ได้รับการรับรองเป็นศูนย์เวลเนสแล้วถึง 37 แห่ง ประกอบด้วย ที่พักนักท่องเที่ยว (โรงแรมและรีสอร์ท) 14 แห่ง, ร้านอาหารหรือภัตตาคาร 18 แห่ง, สถานพยาบาล 3 แห่ง นวดเพื่อสุขภาพ 1 แห่ง และสปาเพื่อสุขภาพ 1 แห่ง</p>	
<p>การเข้าถึงยาราคาแพง สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ สกู๊ปหน้า 1 - นโยบายดีก็ต้องปรับมือให้กรณี นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รมว.สธ. ระบุว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนผลักดันให้ผู้ป่วยจิตเวชบางชนิดสามารถเข้าถึงยาราคาแพงบางตัวได้ แม้ยาจะไม่ได้อยู่ในบัญชียาหลัก แต่จำเป็นต่อผู้ป่วย ทั้งนี้ มีข้อเสนอแนะ จากผลศึกษาวิจัย คค.พัฒนาทางเลือกเชิงนโยบาย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจเบิกจ่ายสำหรับมาตรการที่มีราคาแพงในระบบสุขภาพภาครัฐของประเทศไทย ดังนี้ 1.ควรบรรจุยาราคาแพงที่ไม่มีความคุ้มค่าไว้ในบัญชียาหลัก โดยใช้ความรุนแรงของโรค และทางเลือกอื่นในการรักษาเป็นเกณฑ์สำคัญในการพิจารณา และ 2.ควรจัดสรรกองทุนยาราคาแพง (HCDF) ด้วยกรอบวงเงินสนับสนุนที่ 500 ล้านบาทต่อปี ช่วง 3 ปีแรก ซึ่งอาจจัดทำเป็นโครงการนำร่องก่อน เพื่อลดข้อจำกัดการเข้าถึงยาแพง</p>	
<p>ปฏิบัติการSet Zeroพยายามเสพติด สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์มติชน - เมื่อวันที่ 22 ม.ค.67 รศ.นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ในการทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 57 ช่วงที่ 2 รวมกว่า 230 ตัน ไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ เพื่อทำลายให้หมดสิ้นไป โดยใช้วิธีการเผาทำลายด้วยเตาอุณหภูมิสูง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ</p>	
<p>'ห้องปลอดฝุ่น'ในโรงพยาบาล พื้นที่ลดความเสี่ยงภัย 'PM2.5'</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน</p> <p>- นพ.ณัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สธ.ได้มอบหมายให้ รพ.สังกัดกรมการแพทย์จัดพื้นที่ป้องกันฝุ่น PM2.5 เพื่อให้ผู้ป่วยซึ่งเป็นกลุ่มเปราะบางได้รับบริการที่ปลอดภัย โดย 1.จัดทำพื้นที่ให้บริการที่มีค่าฝุ่น PM2.5 ไม่เกิน 25 มคก./ลบ.ม. และตรวจวัดปริมาณฝุ่นในพื้นที่ที่นักรอ การพักผ่อน ในวันที่อากาศภายนอกอาคารมากกว่า 37.5 มคก./ลบ.ม. 2. จัดทำสื่อเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นในพื้นที่ และแนะนำการเดินทางไป รพ. หรือไปพบแพทย์ เพื่อลดการสัมผัสฝุ่น PM2.5 ได้แก่ การใช้บริการ Telemedicine การใช้หน้ากากอนามัย แวนตา เสื้อและกางเกงขายาว เมื่อต้องเดินทางโดยรถประจำทาง 3.สื่อสารและสร้างความตระหนักต่อการหลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่นให้กับผู้ใช้บริการ ได้แก่ การจัดบ้านให้เป็นห้องปลอดฝุ่น ไม่ทำกิจกรรมที่ทำให้เกิดฝุ่นรอบบ้าน เลี่ยงการออกจากบ้าน และสวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน</p>	
<p>เหตุโรงงานพลุระเบิดที่สุพรรณบุรี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.สยามรัฐ เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์, online-news.biz)</p> <p>- ทีมเยียวยาจิตใจ (MCATT) จ.สุพรรณบุรี ยังคงปฏิบัติหน้าที่ดูแลสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุโรงงานพลุระเบิดที่สุพรรณบุรีอย่างใกล้ชิด โดยวันนี้ (22 ม.ค.67) แบ่งทีมลงพื้นที่ดูแลใกล้ชิด ครอบครัวผู้เสียชีวิตที่จะมีพิธีฌาปนกิจศพ รวม 4 ราย ที่วัดพระธาตุ วัดลาดกระจับ และวัดขวาง และที่ตั้งสวดพระอภิธรรม 5 ราย ที่วัดโรงช้าง วัดลาดกระจับ และวัดสังฆายเถร นอกจากนี้ ยังมีทีมโทรศัพท์ติดตามเยี่ยมครอบครัวผู้เสียชีวิต ที่ขึ้นทะเบียนรับการดูแลเยียวยาจิตใจ หากมีความเสี่ยงจะประสานดูแลส่งต่อช่องทางด่วนกลุ่มจิตเวช รพ.เจ้าพระยาอภัยภูธรทันที</p>	
<p>โรคและภัยสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยเหตุผลที่ต้องออกมาเตือนสังคมให้เฝ้าระวังโรคที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น พร้อมออกคำแนะนำป้องกันตัวเองว่า เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกปีจะมีการประเมินสถานการณ์โรคภัยสุขภาพในประเทศและออกมาแจ้งให้ประชาชนทราบเพื่อให้ทุกคนเตรียมตัวรับมือป้องกัน รวมทั้งการพยากรณ์จำนวนคนไข้ เพื่อให้หน่วยราชการเตรียมยาเวชภัณฑ์เตียงรองรับดูแลประชาชนที่เจ็บป่วย ที่สำคัญหลายโรคป้องกันได้ หากปฏิบัติตามคำแนะนำของ สธ. โดยปี 2567 มีการคาดการณ์และออกคำแนะนำในการป้องกัน 3 โรคระบาด ได้แก่ โรคโควิด 19 ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออก ส่วน 12 โรคเฝ้าระวัง ได้แก่ 1.โรคมือเท้าปาก 2.โรคหัด 3.โรคฝีดาษวานร 4.โรคไข้ดิน 5.โรคฉี่หนู 6.โรคไข้หูดับ 7.โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 8.โรคชิคุนกุนยา 9.โรคซิฟิลิส 10.โรคหนองใน 11.โรคเอชไอวี/เอดส์ และ 12.โรคฉี่หนู</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, 77kaoded, js100, hfocus, thailandplus, thaipbs)</p> <p>- กรมควบคุมโรค เผยสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 พบแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น สัปดาห์ที่ผ่านมา (14-20 ม.ค. 67) พบผู้ป่วยรักษาใน รพ. 718 ราย ปอดอักเสบ 209 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 149 ราย และเสียชีวิต 11 ราย โดยอัตราป่วยหนักและเสียชีวิตสูงขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนหรือยังไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ด้าน WHO แนะนำกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง วัคซีนเข็มกระตุ้น 1 ครั้ง ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงของการป่วยหนักและเสียชีวิต ขณะที่กรมวิทย์ฯ เผย พบสายพันธุ์ย่อย JN.1 มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น อาการคล้ายหวัด ยังไม่พบว่ามีอาการรุนแรงของโรคเพิ่มขึ้นจากสายพันธุ์โอไมครอนเดิมในปีที่ผ่านมา แต่ไม่ควรประมาท เน้นการป้องกันตนเองต่อเนื่อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, TNN)</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ วิเคราะห์การระบาดของไทยที่พบผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตเพิ่มขึ้น คาดประมาณการติดเชื้อใหม่ในแต่ละวันอย่างน้อย 4,000-7,000 ราย หรืออาจมากกว่า โดยเฉพาะหลังวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา ประเมินว่าจะมีการแพร่ในครัวเรือนและสถานศึกษามากขึ้นได้ตั้งแต่วันอังคารนี้ (23 ม.ค.) ไปจนถึงสุดสัปดาห์ ดังนั้น หากมีอาการควรตรวจโควิด 19 แม้ได้ผลลบอย่าชะล่าใจ ให้ตรวจถึงวันที่ 4-5 หลังจากเริ่มมีอาการ พร้อมย้ำการตรวจ ATK ควรทำการป้ายทั้งในโพรงจมูกและบริเวณผนังคอด้านหลัง จะช่วยเพิ่มโอกาสตรวจพบมากขึ้น</p>	
<p>ข่าวปลอม “น้ำโสมชะลอการติดเชื้อโควิด”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenews</p> <p>- กรมควบคุมโรค ชี้แจงกรณีมีคำแนะนำดื่มน้ำโสมชะลอการติดเชื้อโควิด 19 เป็นข้อมูลเท็จ ขณะนี้ยังไม่พบผลการศึกษาทางการแพทย์ที่สามารถยืนยันได้ ขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่มาจากหน่วยงานของราชการเท่านั้น</p>	
<p>ทางเลือกใหม่ รักษาโรคคลื่นหัวใจ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) , เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการม ช่อง 7ม สำนักข่าวไทย ,hfocus)</p> <p>- นพ.วีรวุฒิ อิมสารญา รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันโรคทรวงอก สนับสนุนการผ่าตัดรักษาโรคคลื่นหัวใจไม่ทรมานแบบแผลเล็ก ที่ทำให้ผู้ป่วยเจ็บตัวน้อยลง เสียเลือดน้อยลง ฟื้นตัวเร็วขึ้น แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกรณีวินิจฉัยของแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ ซึ่งหากผู้ป่วยมีโรคร่วมอื่นๆ ที่ต้องผ่าตัดหลายโรค ก็อาจจะไม่สามารถผ่าตัดด้วยวิธีนี้ได้ ซึ่งศัลยแพทย์จะพิจารณาวิธีการผ่าตัดรักษาที่เหมาะสมต่อไป เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>บุกจับโรงงานลูกชิ้นเถื่อน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์ (Fm91BKK, ThailandPlus, ไทยนิวส์ออนไลน์, อีจัน, thethaiger, ไทยรัฐออนไลน์, PPTVHD36, Sanook, Kapook, ผู้จัดการ, bangkokbiznews, คมชัดลึก, CH7HD, ThaiPBS, TheStandard, มติชน, โพสต์ทูเดย์)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นสถานที่ผลิตและจัดส่งจำหน่ายลูกชิ้นเถื่อน ไม่ได้รับอนุญาตจาก อย. และสสจ.ปทุมธานี ในพื้นที่ ม.4 ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ยึดของกลาง เป็นลูกชิ้นหมูเถื่อนหลายยี่ห้อกว่า 2,400 ถูง, เครื่องจักร, บรรจุภัณฑ์ และส่วนผสมต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตลูกชิ้น รวมกว่า 31 รายการ เพื่อส่งตรวจสอบและส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ป.คบ. ดำเนินคดีต่อไป</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : ไทยนิวส์ ออนไลน์</p> <p>-จากการจับกุมตรวจพบลูกชิ้นไม่มียี่ห้อและมียี่ห้อรวม 9 ยี่ห้อ ดังนี้ 1.ลูกชิ้นหมูตราตีใหญ่ๆ 2.ลูกชิ้นหมูเมืองทอง ตราโกดี KODEE 3. ลูกชิ้นหมูเมืองทองตราที.เค 4.ลูกชิ้นหมูตราตีเล็ก 5.ลูกชิ้นเนื้อตราตีใหญ่ 6.ลูกชิ้นเนื้อ ตรา เสง 7.ลูกชิ้นเนื้อตราเมืองเอก 8.ลูกชิ้นหมู AR 9.ชาย2 ลูกชิ้นหมู</p>	
<p>ใช้ภาพหลังแอน</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชนม สยามรัฐ ,ผู้จัดการม Chiangmainews mlinetoday, totjoneews, news1live, ch7 กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>-นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นพ.สสจ.น่าน เตือนเฝ้าระวัง โรคกาฬหลังแอน พบติดเชื้อ 9 ราย เสียชีวิตแล้ว 1 ราย แนะนำปฏิบัติตัวแบบ new normal กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีการใช้ ไอ เลี่ยงที่แออัด</p>	
<p>ติดป้ายแจ้งเตือนแมงกะพรุนพิษ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ)</p> <p>-เทศบาลนครสงขลา และสำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 สงขลา นำป้ายแจ้งเตือนระวางแมงกะพรุนพิษและธงเหลืองมีสัญลักษณ์แมงกะพรุนพิษ บริเวณชายหาดสมิหลา และชายหาดชลาทัศน์ เพื่อแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ระมัดระวังในการลงเล่นน้ำทะเลในช่วงนี้ หลังผู้สื่อข่าวเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการติดป้ายแจ้งเตือน เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวโดนแมงกะพรุนพิษหลายราย</p>	
<p>โรคหายาก HAE</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.</p> <p>- รศ.นพ.อิโรชิ จันทภาภกุล นายกสมาคมโรคมุมแพ โรคที่ตา กล่าวถึงโรค Hereditary angioedema (HAE) ซึ่งเป็นโรคหายาก มีผู้ป่วยที่รักษาในประเทศไทยราว 100 คน คาดว่าจะมีผู้ป่วยที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้อง และเข้าสู่กระบวนการรักษาที่ถูกต้อง โดยปัจจุบันสิทธิการรักษาครอบคลุมเฉพาะสิทธิข้าราชการ อยากรผลักดันให้ครอบคลุมถึงสิทธิประกันสังคม และสิทธิบัตรทอง รวมถึงให้ภาครัฐสนับสนุนการศึกษาและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชน.ได้รู้จักโรค HAE มากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การให้ผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโดยเร็วที่สุด ลดความเสี่ยงจากอาการรุนแรง และช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น</p>	
<p>โพลชี้อาหารที่ขายเด็กในเอเชียน้ำตาล-เกลือสูง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (tcijtha, unicef)</p> <p>-เมื่อช่วงเดือนธ.ค.2566 มีการเปิดเผยผลการศึกษาค้นใหม่ซึ่งสนับสนุนโดยยูนิเซฟและพันธมิตร Consortium for Improving Complementary Foods in Southeast Asia โดยได้ประเมินอาหารสำเร็จรูปสำหรับเด็กมากกว่า 1,600 ชนิด พบว่าอาหารสำเร็จรูปที่มุ่งทำการตลาดกับเด็กอายุระหว่าง 6 เดือนถึง 3 ปีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้น ใน 7 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม พบว่า ร้อยละ 44 ของอาหารสำเร็จรูปมีการเติมน้ำตาลและสารให้ความหวาน โดยเฉพาะในกลุ่มของขนมเค้กและอาหารทานเล่น ขณะที่กว่า 1 ใน 3 มีปริมาณโซเดียมสูงกว่าที่แนะนำ นอกจากนี้ เกือบร้อยละ 90 ตัดผลากที่อาจสร้างความเข้าใจผิดหรือหลงกลวงเกี่ยวกับส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังขาดระเบียบข้อบังคับที่เข้มงวดในขั้นตอนการผลิตและจำหน่าย</p>	